

ซีเอ เทคโนโลยีเปิดตัวระบบวิเคราะห์ไอดีแบบเรียล ไทม์ควบคุม การบริหารจัดการไอดี และการเข้าใช้ งานระบบ ได้สะดวกและง่ายขึ้น



ซีเอ เทคโนโลยีเปิดตัวระบบวิเคราะห์ไอดีแบบเรียลไทม์ควบคุม การบริหารจัดการไอดี และการเข้าใช้งานระบบ ได้สะดวกและง่ายขึ้น ซีเอ เทคโนโลยี เปิดตัวโซลูชัน CA Identity Suite รีลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้งาน ลดระยะเวลาติดตั้ง เพิ่มคุณค่าธุรกิจและใช้งานสะดวกขึ้น

บริษัทซีเอเทคโนโลยี เปิดตัวรีลไทม์ของซอฟต์แวร์โซลูชัน CA Identity Suite ซึ่งเป็นโซลูชันผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไอดีและการเข้าใช้งานระบบ ในงาน KuppingerCole European Identity and Cloud Conference โดยโซลูชัน CA Identity Suite จะช่วยให้สามารถใช้งานระบบวิเคราะห์ในแบบเรียลไทม์ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยังสามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตามความต้องการ รวมทั้งมีการตั้งค่าใช้งานที่พบบ่อย ช่วยในการติดตั้ง เพื่อให้ใช้งานทางธุรกิจทำได้ง่าย ติดตั้งได้เร็วขึ้นและคืนทุนได้ไว

“เรื่องของไอดี และการเข้าถึงระบบเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับการดำเนินงานในด้านการรักษาความปลอดภัยและธุรกิจของบริษัทต่างๆ ในด้านนี้ บุคคลและพนักงานที่ไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบ คือความเสี่ยงและเป็นปัญหาในเรื่องการควบคุมอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน กลับไม่สามารถเข้าระบบได้อย่างรวดเร็ว ล็อกอินยุ่งยาก ก็จะเป็นปัญหาในเรื่อง ประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเดียวกัน” วิค แมนโคเซีย รองประธานฝ่ายการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการAPI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัทซีเอเทคโนโลยีกล่าว

CA Identity Suite จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ลดขั้นตอน ของฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไอดี เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ในขณะที่ช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้องและตรงกับความต้องการของฝ่ายปฏิบัติงานเช่นกัน

การเพิ่มระบบวิเคราะห์ลงในCA Identity Suite ลูกค้าผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแบบเรียลไทม์ทันทีว่า หัวใจสำคัญของกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ยังสามารถจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่อยู่ในกรอบของการจัดการระบบไอดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพวิเคราะห์ในเชิงลึกของกระบวนการทำงานต่างๆ และดูสถานะปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าใช้งานของไอดีจะ

สามารถตรวจพบและ แก้ปัญหา ลงได้ถึงต้นตอ ขจัดปัญหาคอขวดที่ต้องการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตภาพในการปฏิบัติหน้าที่แล้วยังลดความเสี่ยงของการเจาะระบบด้วยการทำให้มั่นใจว่าการเข้าถึงต่างๆ จะถูกยกเลิกได้อย่างรวดเร็ว หาก บทบาทของยูสเซอร์ที่ใช้งานที่กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือสถานะของยูสเซอร์มีการแก้ไขใหม่

นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้ว ระบบ CA Identity Suite จะช่วยปรับปรุงผลผลิตภาพการทำงานโดยรวมและประสบการณ์ในการใช้งานของพนักงานไอทีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนยันรับรองการเข้าถึงระบบ โดยจะมีตัวเลือกการใช้งานใหม่ที่จะช่วยให้ สามารถกำหนดค่าต่างๆโดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมว่า จะให้แสดงข้อมูลอย่างไรและมีทางเลือก ในการไหลดอปโฟลน์ เพื่อให้สะดวกในการรีวิวและตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการรองรับ ระบบโมบายล์อย่างครบวงจรช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานทุกอย่างที่เคยทำผ่านคอมพิวเตอร์พีซี มาใช้งานกับเครื่องมือถือได้ ไม่ว่าจะเป็น การทำเรื่องขอเข้าใช้ระบบรวมทั้งและบริหารจัดการสถานะการใช้งานของยูสเซอร์อย่างครบวงจร

นอกจากนี้ CA Identity Suite ยังมี ระบบที่ตั้งค่ามาแล้วล่วงหน้า ให้รองรับรูปแบบการใช้งานต่างๆที่พบบ่อยในการบริหารระบบไอดีและการเข้าถึงระบบทางธุรกิจ โดยการตั้งค่าที่ทำมาพร้อมแล้วนี้จะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีรูปแบบรองรับต่างๆ เช่นการบริหาร ผู้รับเหมาหรือคู่สัญญาที่เข้ามาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (การรับเข้าร่วมงานและ ระบบเลิกเมื่อสิ้นสุดสัญญา)บริหารการใช้งานของพนักงานและลูกจ้าง (สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้งาน) นอกจากนี้ยังมีการจัดการ สำหรับยูสเซอร์ที่สามารถปรับแต่งด้วยตัวเองได้

ทั้งหมดนี้ แทนที่จะต้องสร้างรูปแบบการใช้งานขึ้นมาใหม่หมด ก็สามารถทำแค่ปรับแต่งเล็กน้อย จากรูปแบบการใช้งานที่ตั้งค่ามาให้เรียบร้อยเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทเท่านั้น ดังนั้น งานตรงนี้ที่เคยต้องเสียเวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน กับโซลูชันแบบอื่น ก็สามารถทำได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการใช้งานกับ CA Identity Suite

บริษัท Simeio Solutions และซีเอ เทคโนโลยีเป็น पार्टเนอร์ร่วมกันมากกว่า 8 ปี โดย นำเอาระบบ บริหารจัดการไอดีและการเข้าถึงระบบที่ทรงพลังและสามารถปรับขยายได้ ไปใช้ในหลายบริษัทหลายองค์กร เพื่อแก้ปัญหา ด้านการรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบภาครัฐและความจำเป็นต้องการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไอดีทั้งหมด” ซอน คีฟ รองประธานฝ่ายบริหารบริษัทSimeio Solutions กล่าวพร้อมกับเสริมว่า “ริลีสใหม่ของชุดซอฟต์แวร์ CA Identity Suite จะ ช่วยให้การบริหารจัดการระบบไอดีทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีหน้าจอใช้งานที่สามารถปรับแต่งได้และเพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้งานกับระบบโมบายล์อีกด้วย”

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและ

รักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ องค์การต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับ เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไป จนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com